

Số: /KH-UBND

Sa Đéc, ngày tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo (*sau đây gọi tắt là Nghị quyết*);

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa, con người trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thành phố nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, gia đình hạnh phúc ấm no, tạo điều kiện để phát triển toàn diện và phát huy phẩm chất "nghĩa tình, năng động, sáng tạo" của con người Sa Đéc, nhất là thế hệ trẻ.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong cách nghĩ, cách làm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nét đặc trưng tốt đẹp của văn hóa, con người Sa Đéc yêu quê hương, mến khách, có tinh thần hiếu học, đáp ứng yêu cầu hội nhập và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, ban, ngành thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá và xây dựng con người với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng hệ giá trị văn hoá Sa Đéc dựa trên nền tảng hệ giá trị văn hoá của đất nước, của tỉnh Đồng Tháp.

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Xây dựng con người Sa Đéc phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ với các chuẩn mực đặc trưng của con người, gắn Sa Đéc với bộ nhận diện văn hóa đặc trưng, hình tượng giá trị biểu trưng của Hoa Hồng, góp phần nâng cao hình ảnh thành phố Sa Đéc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

(1) 100% các cơ quan, ban, ngành thành phố, UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa.

(2) Xây dựng thiết chế văn hóa thành phố, các xã có Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng đạt chuẩn theo quy định.

(3) Trùng tu, tôn tạo: Khu di tích xóm rẫy cụ Hồ, Đình Thần Tân Quy Tây, lập hồ sơ đề nghị nâng cấp Đình Vĩnh Phước từ di tích cấp tỉnh thành di tích cấp quốc gia.

(4) Định kỳ hằng năm tổ chức Lễ hội Hoa Xuân gắn với Tuần lễ Văn hoá du lịch Tỉnh tiến tới Festival Hoa Sa Đéc; Lễ hội Mừng Đảng - Mừng Xuân; Lễ hội Hòa Bình (30/4); Tết Độc lập (02/9).

(5) Quan tâm, cử công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh tổ chức. Đảm bảo ít nhất 90% công chức, viên chức văn hóa thành phố có chuyên ngành đúng, ngành gần phù hợp. 100% công chức văn hóa cấp xã có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Quan tâm phát triển hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa quần chúng tại các địa phương.

(6) Đổi mới phương thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nâng cao tính chuyên nghiệp; đồng thời, phát triển sâu rộng văn học, nghệ thuật quần chúng. Tạo điều kiện, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Tăng cường giới thiệu, quảng bá rộng rãi các tác phẩm văn học, nghệ thuật đến công chúng.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hoá, con người trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức lịch sử - văn hoá, con người Sa Đéc cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao

động để mỗi người là một tuyên truyền viên, giới thiệu, quảng bá về giá trị lịch sử, văn hoá, con người Sa Đéc nói riêng và con người Đồng Tháp nói chung.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, cơ quan thông tin đại chúng, nền tảng công nghệ 4.0, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Youtube, Trang tin điện tử, công nghệ AI... trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp: Nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Sa Đéc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường công tác quản lý nhà nước từ thành phố đến cơ sở. Có kế hoạch, chương trình, đề án, lộ trình của các cấp chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa, con người cụ thể, mạnh mẽ, đột phá, thiết thực.

Nâng cao năng lực cơ quan chuyên môn tham mưu giúp việc cho chính quyền các cấp từ Thành phố đến cơ sở, bảo đảm quản lý nhà nước về văn hóa chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đổi mới mô hình quản lý, phương thức vận hành các thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa để quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa, hình ảnh quê hương, con người Sa Đéc xa hơn.

Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo tồn, thúc đẩy quảng bá văn hoá truyền thống. Khuyến khích, động viên doanh nghiệp xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm có uy tín, chất lượng, mang đặc trưng văn hoá, con người Sa Đéc.

Từng bước khắc phục sự chênh lệch về trình độ, sự hưởng thụ đời sống văn hoá giữa nông thôn và thành thị. Phát huy vai trò của người dân trong việc ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

3. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội

Xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Chú trọng xây dựng chính quyền kiến tạo, thân thiện, cầu thị, minh bạch, phục vụ nhân dân. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý: văn hóa chính trị, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh, văn hóa gia đình; phát huy ý thức tự giác của người dân trong thực hiện quy ước cộng đồng và các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng.

Nâng cao văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân và trong sản xuất, kinh doanh. Phát huy tinh thần khởi nghiệp, tạo ra sự khác biệt và có những định hướng chiến lược, giá trị văn hoá trong môi trường làm việc, đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, ứng xử văn hoá. Xây dựng đội ngũ doanh nhân kinh doanh giỏi gắn liền với các giá trị văn hoá như: kinh doanh đúng pháp luật, có đạo đức, ý thức bảo vệ môi trường, có lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến hội nhập, phát triển lành mạnh, bền vững.

Xây dựng đồng bộ ba môi trường văn hóa: Gia đình – Nhà trường – Xã hội. Chú trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách và giáo dục nếp sống cho con người. Nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết, tình làng nghĩa xóm thương yêu nhau; trường học thực sự là môi trường văn hóa giáo dục, rèn luyện con người chuẩn mực cả về tri thức, lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống. Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục.

Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng, tạo điều kiện hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật, gắn bó với cộng đồng dân cư. Phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, trái thuần phong, mỹ tục, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

4. Xây dựng con người Sa Đéc phát triển toàn diện

Xây dựng con người Sa Đéc phát triển toàn diện gắn liền với hệ giá trị cốt lõi, đặc trưng: nghĩa tình, năng động, sáng tạo, đặt trọng tâm nâng cao cả về trí lực và thể lực, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách; có thể giới quan khoa học, hướng đến chân - thiện - mỹ; bảo vệ môi trường.

Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng gia đình văn hóa, xóm, ấp văn hóa, công sở văn hóa, trường học văn hóa, doanh nghiệp văn hóa. Chú trọng xây dựng yếu tố nghĩa tình, đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa” và “tương thân, tương ái” giữa người thân trong gia đình, giữa hàng xóm, láng giềng, giữa đồng chí, đồng nghiệp, làm cho tình người được phát huy, mọi người tự giác hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn.

Phát huy tính năng động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực, mọi ngành, mọi cấp, mọi người. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động cải tiến công nghệ, phương thức sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường, thích ứng tốt với sự thay đổi của xã hội.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, thiết chế văn hóa

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa quần chúng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, thể dục - thể thao sôi nổi gắn với các ngày lễ lớn, lễ hội, những sự kiện trọng đại của đất nước.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thực chất Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò tự quản cộng đồng của người dân nhất là thành viên Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản trong xây dựng và thực hiện Quy ước xóm, ấp, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ hủ tục văn hóa lạc hậu, không còn phù hợp.

Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa các cấp; hoạt động của hệ thống thư viện cộng đồng, từng bước đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống thư viện, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc.

Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn thành phố; chú trọng khai thác, giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên văn hóa bản địa, di sản văn hóa mang tính đặc thù của từng địa phương gắn với phát triển du lịch, ứng dụng linh hoạt, hiệu quả bộ nhận diện văn hóa đặc trưng, hình tượng giá trị biểu trưng của Sa Đéc trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, kiến trúc, tuyên truyền giáo dục, cổ động trực quan,... góp phần nâng cao hình ảnh Sa Đéc ngày càng vươn xa. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn các di sản, di tích trong nhân dân.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy việc xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Sa Đéc

Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động nguồn vốn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí.

Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn đầu tư, ưu tiên nguồn lực cho bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, thương hiệu văn hóa và con người Sa Đéc. Khuyến khích phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài công lập.

7. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hoá, nghệ thuật, thể thao đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

Bổ trí đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn hóa, nghệ thuật và thể thao phù hợp với vị trí, việc làm; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, sử dụng và quy hoạch công chức, viên chức làm công tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật khi Tỉnh đã ban hành chính sách thu hút chung cho tất cả các ngành, lĩnh vực; rà soát, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm văn hóa, nghệ thuật, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý đảm bảo theo quy định hiện hành.

Nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể thao của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh.

8. Phát huy vai trò của truyền thông và văn hóa số

Phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực phát thanh, mỹ thuật, nhiếp

ảnh, triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, thư viện, di sản văn hóa... Xây dựng “văn hóa mạng” gắn với hệ thống bảo mật dữ liệu và giải pháp an ninh, an toàn thông tin, ngăn chặn có hiệu quả các ảnh hưởng mặt trái của văn hóa số đến người dân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách; đẩy mạnh huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác; lồng ghép vào các kế hoạch, chương trình, đề án khác có liên quan để thực hiện theo quy định. Hàng năm, cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đến nội dung của Kế hoạch, tổng hợp dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN *(có Phụ lục kèm theo)*

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành Thành phố và UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm (trước ngày 05/6), báo cáo năm (trước ngày 15/11) về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố)/.

Nơi nhận:

- TT/TU, TT/HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT/UBND TP;
- UB MTTQVN và đoàn thể TP;
- Các cơ quan, ban, ngành TP;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Bình

Phụ lục
PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của
Tỉnh uỷ về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

STT	Đơn vị chủ trì	Nội dung thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
01	Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy	- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hướng đến chân - thiện - mỹ; khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển quê hương Đất sen hồng.	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm
02	Phòng Văn hóa và Thông tin	- Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. - Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa; xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án, kế hoạch nghiên cứu khoa học về văn hóa truyền thống, về đời sống văn hóa của người dân trên địa bàn Thành phố. - Tham mưu UBND Thành phố xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa; xây dựng các kế hoạch phát triển ngành, công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng cáo ngoài trời. - Tham mưu, phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn Thành phố. - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch, Đề án lĩnh vực văn	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm Giai đoạn 2022-2025

		<p>hóa, thể thao, du lịch, gia đình của Trung ương và của Tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Phối hợp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ hội, những sự kiện trọng đại của đất nước, của Thành phố hàng năm.</p> <p>- Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thành phố.</p>		
		<p>- Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện kêu gọi đầu tư, vận động xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND Thành phố cân đối và bố trí ngân sách Nhà nước hàng năm cho lĩnh vực văn hóa để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.</p>		Hàng năm
		<p>- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, UBND các xã, phường rà soát thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành văn hóa.</p> <p>- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm, sơ kết giữa kỳ và tổng kết cuối giai đoạn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố.</p>		Giai đoạn 2022-2025
		<p>- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa.</p>		Hàng năm
		<p>- Triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án của Ủy ban nhân dân Tỉnh; tăng cường quản lý dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.</p> <p>- Áp dụng “văn hóa mạng” gắn với giải pháp an ninh, an toàn thông</p>		Giai đoạn 2022-2025

		<p>tin, ngăn chặn có hiệu quả các ảnh hưởng mặt trái của văn hóa số đến người dân.</p> <p>- Tăng cường thông tin, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, kết quả triển khai các hoạt động văn hóa trên địa bàn Thành phố.</p>		
03	Phòng Giáo dục và Đào tạo	<p>- Phối hợp triển khai xây dựng đồng bộ ba môi trường văn hóa: Gia đình - Nhà trường - Xã hội; xây dựng các quy tắc ứng xử trong trường học; nâng cao chất lượng giáo dục; lồng ghép triển khai thực hiện Nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào khác trong toàn ngành Giáo dục.</p> <p>- Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.</p> <p>- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin và các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và từng bước thực hiện việc đưa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp vào học đường, tổ chức các lớp ngoại khóa dạy nhạc, họa trong trường phổ thông; tổ chức các hình thức thích hợp để học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, di sản văn hóa, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa.</p>	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường.	Giai đoạn 2022-2025
04	Phòng Kinh tế	<p>- Triển khai thực hiện Nghị quyết kết hợp với đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với nông nghiệp, nông thôn, sản phẩm OCOP, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các làng nghề truyền thống.</p> <p>- Tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí Trung ương hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng</p>	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm

		nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).		
05	Phòng Nội vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và triển khai có hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao. - Kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan hoạt động lĩnh vực văn hóa từ Thành phố đến cơ sở đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. 	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Giai đoạn 2022-2025
06	Phòng Tài chính - Kế hoạch	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ khả năng ngân sách của Thành phố hàng năm, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán kinh phí sự nghiệp văn hóa hàng năm để thực hiện; kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm
		<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu UBND Thành phố xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển (vốn xây dựng cơ bản) từ Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương hàng năm theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố rà soát, sửa đổi bổ sung về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn. 	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm
07	Phòng Tài nguyên và Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ quy hoạch sử dụng đất của Thành phố, tham mưu UBND Thành phố nhu cầu sử dụng đất xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao. Hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch sử dụng đất để xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở. - Tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường. 	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm

08	Phòng Quản lý đô thị	Phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn công tác quy hoạch xây dựng liên quan đến công trình văn hóa; tham gia góp ý phương án thiết kế kiến trúc các công trình văn hóa phù hợp theo quy định hiện hành.	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm
09	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội	- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt chính sách người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm
		- Tham mưu, đề xuất các chỉ tiêu về thực hiện chính sách giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và các Chương trình, Dự án, Đề án về trợ giúp xã hội, về phòng, chống tệ nạn xã hội, về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, về bình đẳng giới.		Giai đoạn 2022-2025
10	Công an, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	Tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng đời sống văn hóa của đơn vị gắn với triển khai có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác của đơn vị.	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm
	Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội	Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Kế hoạch này. Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào, cuộc vận động khác của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố phát động.	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm

	Đoàn TNCSHCM Thành phố	Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2021-2025.	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố	<p>- Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.</p> <p>- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình Tổ, Câu lạc bộ (CLB) hiện có như: CLB "Phòng, chống bạo lực gia đình", CLB "Gia đình hạnh phúc"... triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn Thành phố.</p>	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm
	Liên đoàn Lao động Thành phố	<p>Phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng các danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp.</p> <p>- Phối hợp với Phòng VH&TT triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 2862/CTPH-BVHTTDL-TLĐLĐVN ngày 13/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.</p>	Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường	Hàng năm Giai đoạn 2022-2025

	<p>UBND các xã, phường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. - Phối hợp với các ban, ngành Thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn. - Chỉ đạo nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các phong trào, cuộc vận động khác do Trung ương, Tỉnh và Thành phố phát động. - Chủ động bố trí và huy động các nguồn lực để xây dựng và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn. 	<p>Các ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường</p>	<p>Hàng năm</p>
--	----------------------------	--	--	-----------------